
รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป           

(Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุมรวยปัญญา๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายยรรยง กางการ ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ประธานคณะท างาน 
๒. นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ                  คณะท างาน 
  กองบริหารการค้าสินค้าท่ัวไป กรมการค้าต่างประเทศ  
๓. นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะท างาน 

  ๔. นายสุกัลป์  สิริจนัทรดิลก นิติกรช านาญการ กรมศุลกากร 
 

คณะท างาน 
  ๕. นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา คณะท างาน   

ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
 

๖. นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการ ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ คณะท างาน 
  ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  
๗. นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ  คณะท างาน 
  กรมป่าไม้  
๘. นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้                   คณะท างาน                    

คณะท างาน ๙. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  คณะท างาน   
ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 

๑๐. นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหน้าส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะท างาน 
๑๑. นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่า คณะท างาน 

  ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  
๑๒. นายศิรเทพ สุจรรยา (แทน) ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า คณะท างาน   

กรมป่าไม้ 
 

๑๓. นายธาดา สุวรรณวิมล ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้                  คณะท างาน 
 

๑๔. 

 
ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 

๑๕. นายธนกาญจน์ ศรีสมบูรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ คณะท างาน 
๑๕. นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธาน สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด คณะท างาน 
๑๖. นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย คณะท างาน 
๑๗. นายประเสริฐ เอ่ียมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร คณะท างาน 
๑๘. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้จัดการสถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร คณะท างาน   

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

๑๙. 
๒๐. 

นายวิโรจน์ คณะพงษา (แทน) เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 
  

คณะท างาน 
๒๐. นายปรเมศวร์ พายัพสถาน เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า                 คณะท างาน 
๒๑. นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้                  คณะท างาน  

 ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ และเลขานุการ 

/ผูไ้ม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 
๒. ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด 

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ) 
คณะท างาน 

๓. ผู้แทนส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ติดราชการ) คณะท างาน 
๔. ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (ติดราชการ) คณะท างาน 
๕. ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

๖. ผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

๗. ผู้แทนเครือข่ายป่าครอบครัวเมืองลีง จ.สุรินทร์ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

๘. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง EU FLEGT Facilitator for Thailand/EFI 
๒. นายสมพร คงธนกฤตกร SMEs Facilitator/EFI 
๓. นายการุณ ไกรระวี ผู้อ านวยการ สมาคมธุรกิจไม้ 
๔. นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานิช ผู้จัดการโครงการ สมาคมธุรกิจค้าไม้ 

  ๕. นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาฯ ร่างนิยามการควบคุมการน าเข้าไม้ (IC) 
  ๖. นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
๗. นายธนพร  ต่อสิทธิเดชกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
๘. นายธนัญ อุ่นโกมล รอประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
๙. นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์  กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 
๑๐. นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด 
๑๑. นางสาวอัจลา รุ่งวงษ์ ผู้จัดการโครงการ FAO-PFPC สหกรณ์สวนป่าเอกชน จ ากัด 
๑๒. นายนิรุตน์ บัวภา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๑๓. นางสาวพรพิชญา ปากกล้า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๔. Ms.Erica Pohnan International Consultant EU-FAO FLEGT Programme, FAO 
๑๕. นางสาวภาวิณี ชพานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  

  กองบริหารการค้าสินค้าท่ัวไป กรมการค้าต่างประเทศ 
๑๖. นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม อดีตผู้อ านวยการส่วนด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ 
๑๗. นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
๑๘. นายรังสี ผ่องสว่าง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

  ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
๑๙. นางกันตินันต์ ผิวสอาด นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 

  ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้  

/ระเบียบวาระที่ 2... /ระเบียบวาระที่ 1… 

/๒๐.นายอัครเดช... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐น. 

 นายยรรยง กางการ ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมคณะท างาน
จัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือ ๑. รายงานผลการประชุมทางเทคนิค (Technical Meeting) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่โรงแรมรามาด้า พลาซ่า ในวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ๒. ติดตามความก้าวหน้า 
ในการจัดท าเอกสารภาคผนวกและโครงการที่เกี่ยวข้อง และ ๓. หารือแผนย่อยของคณะท างานกลุ่มย่อยตามแผน 
กลยุทธ์การด าเนินงานกระบวนการเฟล็กทีที่ วางไว้ (Strategic plan) โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ จ านวนทั้งสิ้น ๔๘ คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน  ๑๙ คน และเพศชายจ านวน 
๒๙ คน ทีป่ระชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายยรรยง กางการ ประธานในการประชุมฯ เรียนเชิญคณะท างานฯ ทุกท่านแนะน าตัวต่อที่ประชุม 
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้จัก และสัมพันธไมตรีต่อวงการประชุม FLEGT VPA ในครั้งนี้  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
และประเด็นสืบเนื่อง 

 ที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไขเนื้อหาและรายละเอียดในรายงานการประชุม  อย่างไรก็ดี หากมีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติมประการใดขอให้คณะท างานฯ ติดต่อทางฝ่ายเลขาฯ เพ่ือปรับแก้ต่อไป  

 นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช รองผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการไทย- อียู เฟล็กทีรายงานประเด็น 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้   

๒๐. นายอัครเดช วรพุฒิ นิติกร ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 ๒๑. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 

  รองผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๒๒. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการ 

  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๒๓. นางสาวสุจิตรา อินทุประภา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  

  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๒๔. นางสาวเพชรวดี เอี่ยมฉลวย เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  

   ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
๒๕. นางสาวอรณี อ าพร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป  

  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
 ๒๖. นางสาวญาราภรณ์ ชาญช านิ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  

  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
 ๒๗. นางสาวชาลิสา เตชะวรวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป  
  ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 

/๑.ส านักงานฯ... 
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๑. ส านักงานเลขาฯ ได้จัดส่งตารางเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ให้แก่คณะท างานฯ แล้วทั้งหมด ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้รับความคิดเห็นจากคุณอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ (สมาคมธุรกิจ 
ไม้โตเร็ว) และกรมการค้าต่างประเทศ โดยจะมีการหารือในวาระที่ ๔.๖ 

๒. หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยฯ จะน าเสนอแผนการด าเนินงานของคณะท างานกลุ่มย่อยฯ  
ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการหารือในวาระท่ี ๔.๕ ต่อไป 

๓. ได้มีการเชิญผู้แทนแผนงานและสารสนเทศ จากกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะท างานฯ ครั้งนี้ 
๔. ได้มีการเพ่ิมรายชื่อนายสมพร คงธนกฤตกร เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้ 

บนที่ดินเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
๕. หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และการควบคุม

การน าเคลื่อนที่ไม้ จะน าเสนอความก้าวหน้าเรื่องการจัดท าเอกสารในวาระท่ี ๔.๒ และ ๔.๓ 
๖. ส านักเลขาฯ ได้ประสานงานกับ Focal Point ในการขอเลื่อนการส่งเอกสารระบบรับประกัน 

ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้ไปยังสหภาพยุโรป เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ มีก าหนดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่สหภาพยุโรปภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อไป  

   มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
และรับทราบถึงประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 

๓.๑ ผลการประชุมการด าเนินงาน Technical Meeting กับ EFI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า 
วันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา (เอกสารแนบ ๑) 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการส านักงานเลขานุการไทย- อียู เฟล็กที รายงานผลการประชุม 
ทางเทคนิคร่วมกับสถาบันป่าไม้ยุโรปครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ดังเอกสารแนบ ๑ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมเทคนิคร่วมกับสถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาด้า 
พลาซ่า วันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

๓.๒ การเตรียมการด าเนินการจัดประชุมทางไกลระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๖ (เอกสารแนบ ๒) 

 นางสาวปานจิต ตันสม น าเสนอถึงการเตรียมการด าเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยในการประชุมทางไกลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานถึงความก้าวหน้าร่วมกับสหภาพ
ยุโรปเกี่ยวกับการจัดท าภาคผนวกต่างๆ และหารือเกี่ยวกับการแก้ไขแผนการด าเนินงาน (roadmap)  จนกระทั่งถึง 
การเจรจาระหว่างประเทศครั้งที่ ๓ (NEG) รวมถึงการเตรียมการในการประชุมผู้ เชี่ยวชาญร่วม (JEM) ครั้งที่ ๕  
และการเจรจาระหว่างประเทศ (NEG) ครั้งที่ ๓ รวมทั้งวันและสถานที่ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบการเตรียมการด าเนินการจัดประชุมทางไกลระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๖ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ความก้าวหน้าของแนวทางการทดสอบภาคสนามการควบคุมการน าเข้าไม้ โดยนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษา
ในการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเข้าไม้ โดยสมาคมธุรกิจไม้ (เอกสารแนบ ๓) 

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้  น าเสนอ
ความก้าวหน้าของการจัดท าเอกสารการควบคุมการน าเข้าไม้ (Import Control: IC) และแนวทางการทดสอบภาคสนาม 
โดยได้น าเสนอถึงขอบเขตและกระบวนการพัฒนาเอกสาร ซึ่งได้มีการพัฒนาตามข้อคิดเห็นจากสหภาพยุโรป (EU) 
รวมถึงผลจากการประชุมสัมนาผู้น าเข้าไม้ โดยได้รับข้อเสนอจากผู้น าเข้าไม้ต่างๆ ต่อระบบการรับรองตนเอง (Due 
diligence :DDS) ทั้งนี้ สามารถดูเนื้อหาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ ๓ 

 ทั้งนี้  นางปิยะทิพย์  เ อ๋ียวพานิช  ผู้จัดการโครงการ จากสมาคมธุรกิจไม้  ได้น าเสนอถึงแผน 
การด าเนินงานการทดสอบภาคสนามของการควบคุมการน าเข้าไม้ โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จะมีการท า 
การทดสอบภาคสนาม ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มผู้น าเข้าไม้จะถูกขอให้ท าแบบฟอร์มส าหรับการน าเข้าไม้ ในบริเวณ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี จะมีการทดสอบภาคสนามในอีก ๔ จังหวัดต่อไป 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
การท า DDS 

 นายสมพร คงธนกฤตกร SmEs Facilitator/EFI สอบถามว่าการท า Due-Diligence (DDS) ในกรณีการ
น าเข้าไม้เรือนเก่า ไม้สัก หรือเฟอร์นิเจอร์ สามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ นายประเสริฐ เอ่ียมดี
งามเลิศ ผู้แทนจากสมาคมโรงเลื่อยจักร ชี้แจงว่าสินค้าที่ต้องท า DDS นั้นเป็นไปตามที่ระบุขอบเขต
ผลิตภัณฑ์ (product scope) อย่างไรก็ดี ในส่วนของไม้เรือนเก่านั้นการสืบทานแหล่งที่มาว่าไม้นั้นมาจาก 
ที่ใดอาจท าได้ยากจึงอาจจ าเป็นต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่าหากไม ้
ที่เป็นไม้รีไซเคิลถูกยกเว้นจากการท า DDS เนื่องจากมีความซับซ้อนในห่วงโซ่อุปทานต้องมีการท าให้
ชัดเจนว่าไม้เรือนเก่านั้นๆ มาจากไม้รีไซเคิลหรือไม่ อย่างไรก็ดี นายประเสริฐ เอ่ียมดีงามเลิศ เสนอให้ยึด
ตามกฎหมายของประเทศไทยเป็นหลักเพ่ือความชัดเจน เนื่องจากอาจมีปัญหาด้านการตีความได้ 

 นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ แสดงความเป็นห่วงว่าการท า DDS จะท าให้กระบวนการ
น าเข้าจะมีความล่าช้าหรือไม่ ทั้งนี้ นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ชี้แจงว่าการตรวจประเมินผลการท า DDS เป็นเพียง 
การตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้ท าตามกระบวนการ DDS ครบถ้วนแล้วหรือไม่เท่านั้นโดยเอกสารที่ได้รับการ
ตรวจประเมินแล้วถือเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์และใช้เพ่ือแนบประกอบพิธีการศุลกากร 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการส านักงานเลขานุการไทย- อียู เฟล็กที ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับการท า DDS โดยสนับสนุนนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ว่าจากการหารือนั้นผู้ประกอบการ 
เป็นผู้กรอกและเตรียมเอกสารเพ่ือการส าแดงตนเอง หลังจากนั้นจึงส่งให้ทางกรมป่าไม้เป็นผู้ตรวจสอบ
เอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น และแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการเพ่ือด าเนินการต่อไป  

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีประเด็นที่รอการพิจารณา คือผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาต FLEGT ควรเป็นหน่วยงานใด ซึ่งอาจอยู่ภายใต้กรมเดียวกันกับผู้ตรวจพิสูจน์ได้ แต่สังกัด
อยู่ต่างส านัก/ส่วน/กอง และมีความเป็นอิสระจากกัน โดยในเบื้องต้นได้เสนอให้จัดตั้งหน่วยงาน  
ผู้ออกใบอนุญาต FLEGT ไว้ภายในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์หรือกรมป่าไม้ 

/นางสาวสมฤดี... 
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 นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator for Thailand เสนอให้มีการจัดการประชุมคณะท างาน
กลุ่มย่อยฯ เพ่ือหารือข้อสรุปว่าจะก าหนดให้มีการประเมินผลการท า Due Diligence หรือไม่ ทั้งยังได้ 
ชี้แจงเกี่ยวกับการท า DDS ว่าการน าเข้าไม้จากต่างประเทศนั้นต้องมีการรับรองว่าไม้ที่น าเข้ามานั้น 
ถูกกฎหมายจริงหรือไม่ เพ่ือเป็นการสร้างกลไกในการท าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าหรือส่งออกให้
ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน  

การออกแบบการท าการทดสอบภาคสนาม 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร สอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างสายพันธุ์ไม้ในการท าการทดสอบภาคสนามว่ามีความ
เจาะจงเฉพาะไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือไม้ชนิดใดบ้าง ทั้งนี้ นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานิช ชี้แจงว่าส าหรับ 
กลุ่มตัวอย่างไม้นไม่มีการจ าเพาะเจาะจงสายพันธุ์ไม้ แต่จะเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์และสินค้าไม้ โดยพยายาม
กระจายให้เป็นไม้ที่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างไรก็ดี ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการขอเอกสารจาก 
ผู้ส่งออกจากบางประเทศ อาทิ ประเทศลาว ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากทั้งยังอาจเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ  

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าของแนวทางการทดสอบภาคสนามการควบคุมการน าเข้าไม้ 
ทั้งนี้  ทางคณะท างานกลุ่มย่อยฯ นั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพ่ือหาความชัดเจนเกี่ยวกับการท า DDS ว่า 
ควรก าหนดให้มีการประเมินผลการท า Due Diligence หรือไม่และการน าเข้าไม้เก่าผ่านกระบวนการ DDS 
จะด าเนินการได้อย่างไร 

๔.๒ ความก้าวหน้าของการจัดท าร่างเอกสารระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS) ของประเทศไทย 
โดยนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาฯ และส่วนมาตรฐานการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้  (เอกสารแนบ ๔) 

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างเอกสารระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ 
น าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท าร่างเอกสารระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS) ในประเทศไทย 
ที่ผ่านมา และรายละเอียดเนื้อหาในเอกสาร TLAS ที่ได้มีการปรับแก้ โดยสามารถดูได้จากเอกสารแนบ ๔ ประกอบ 

 ทั้งนี้ ทางคณะท างานกลุ่มย่อยฯ จะมีการประชุมในวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพ่ือหารือ
ถึง ๑. หน่วยงานตรวจพิสูจน์ (Verifying Institution) ๒. หลักฐานที่ใช้ยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไว้ในนิยาม
ความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) ๓. ช่องทาง/วิธีการ ในการเข้าถึง/ประสานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และ ๔. ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต (Licensing Authority) ต่อไป 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  
FLEGT License 

 นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ให้ข้อเสนอแนะว่าความหมายของค าว่า “FLEGT License” นั้นควร
มีความแน่ชัดว่าจะใช้ค าว่าใบอนุญาตหรือใบรับรองเพ่ือป้องกันความสับสน และเสนอแนะว่าควร 
มีการระบุจ านวยวันในการยื่นอุทธรณ์กรณีถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาตเฟล็กที  

 นางสาวปันฐลิกา พงษ์ฉบับนภา ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตส่งออก
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ.๒๕๒๒ ของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการก าหนดรูปแบบเฉพาะไว้อยู่แล้ว โดยสามารถออกได้เพียง
ใบอนุญาต อ.๒ เท่านั้น ทั้งนี้ หากใบอนุญาตเฟล็กทีไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบเฉพาะ อาจใช้ใบอนุญาต
อ.๒ เป็นใบอนุญาตเฟล็กที เพ่ือส่งออกได้ แต่หากมีการก าหนดรูปแบบไว้เฉพาะทางกรมการค้า
ต่างประเทศจะต้องออกใบอนุญาตตามแบบ อ .๒ โดยจะก าหนดเงื่อนไขให้ใบอนุญาตเฟล็กที 

/เป็นส่วนหน่ึง... 



7 
 

 
 

เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ต้องส าแดงประกอบการขอใบอนุญาต อ.๒ ว่าผู้ส่งออกจะต้องมี FLEGT 
License จากกรมป่าไม้ เพ่ือขอออกใบ อ.๒ จากกรมการค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ส าหรับประเด็นที่มี
การระบุชื่อกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้มีอ านาจออก FLEGT License นั้น 
สืบเนื่องจากในการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อย TLAS & SCC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
ที่ประชุมเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการระบุชื่อหน่วยงานไว้ในเอกสาร THTLAS ส าหรับการหารือกับ 
ฝ่ายสหภาพยุโรป จึงให้ระบุว่าเป็นกรมการค้าต่างประเทศโดยวงเล็บกรมป่าไม้เสียก่อนเพ่ือให้มี 
ความสอดคล้องกับที่กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้ในปัจจุบัน 
จนกว่ากรมฯ จะมอบอ านาจให้กรมป่าไม้เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้  

 นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม ข้าราชการบ านาญ ให้ข้อเสนอแนะว่าหากเป็นใบอนุญาตจะต้อง 
มีการอุทธรณ์ตามกฎหมาย แต่ถ้าเป็นใบรับรองไม่ต้องมีการอุทธรณ์ตามกฎหมาย โดยในกรณีนี้ 
ควรต้องเป็นใบอนุญาต เนื่องจากเพราะผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตส่งออกได้เป็นกระทรวงพาณิชย์  

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะน าประเด็นเรื่องการใช้ค านี้ไปหารือร่วมกับ EFI 
อีกครั้ง ทั้งนี้ ที่เขียนมานี้เป็นเพียงเอกสารเบื้องต้นจาก (ร่าง) เอกสารฉบับเดิมที่ได้มีการก าหนดไว้
อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี หากได้ข้อสรุปแล้วจะด าเนินการแก้ประเด็นนี้ในภายหลัง  

 นางสาวปานจิต ตันสม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ที่ออกใบอนุญาตกับผู้ตรวจพิสูจน์จะต้องเป็น 
คนละหน่วยงานและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยผู้ออกใบรับรอง (ภายใต้มาตรา ๑๘/๒) จะเป็นผู้ตรวจ
พิสูจน์ ทั้งนี้  ในส่วนของผู้ ออกใบอนุญาต FLEGT License นั้น นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ จะมี 
การตรวจสอบถึงแบบฟอร์มของ FLEGT License อีกครั้ง และจะสอบถาม/ตรวจสอบเกี่ยวกับใบอนุญาต  
อ.๒ ว่าจะน ามาเป็นพื้นฐานเพ่ือการออก FLEGT License ได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี จะมีการน าเสนอถึง
ประเด็นนี้ในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างเอกสาร TLAS ของประเทศไทย ทั้งนี้ 
ทางที่ปรึกษาฯ จะมีการหารือร่วมกับ EFI ถึงการใช้ค าและตรวจสอบรายละเอียดในใบอนุญาตเฟล็กทีว่าเหมือน 
หรือแตกต่างกับใบ อ.๒ อย่างไร รวมทั้งจะมีการด าเนินการปรับแกเ้อกสารต่อไป 

๔.๓ ความก้าวหน้าของการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (SCC) โดยนางสาว
ภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาฯ และส่วนมาตรฐานการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ (เอกสารแนบ ๔) 

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ ไม้ น าเสนอ
ความก้าวหน้าในการจัดท าร่างเอกสาร SCC ถึง ๑. ก าหนดจุดควบคุมที่ส าคัญ ๒. การตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ
ผู้รับผิดชอบ ๓. การบ่งชี้ตัวผลิตภัณฑ์ ๔. วิธีการตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตาม SCC ๕.ระบบริหารจัดการข้อมูล 
และ ๖. ตาราง Chain of Custody (CoC) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ ๔ ประกอบ  

 อย่างไรก็ดี ทางที่ปรึกษาฯ จะเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผู้มีหน้าที่ในจุดควบคุมต่างๆ และ
ระบบ NSW ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Control) มากเพียงใดในปัจจุบันในช่วง
ระหว่างปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ต่อไป 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

 นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator for Thailand สอบถามถึงความส าคัญของระบบบริหาร
จัดการข้อมูล ทั้งนี้ นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ชี้แจงว่าเนื่องจากในปัจจุบัน การรักษาเอกสารหรือข้อมูลจะมี 
การแยกการเก็บข้อมูลไว้ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งท าให้ไม่ได้มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่เข้าหากัน 

/ดังนัน้... 
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ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีศูนย์กลางหรือฐานข้อมูลหลักเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกพ้ืนที่/ภาคส่วน เพ่ือที่จะได้ 
มีการประสาน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทั้งนี้ นายมนตรี โยธารักษ์ ผู้แทนสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
ให้ข้อชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หากมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะท าให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว ให้ข้อเสนอแนะถึงประเด็นในส่วนของ 
๑. การก าหนดจุดควบคุมที่ส าคัญว่าควรมีการแจกแจงให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นการควบคุมโดย 
เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาฯจะด าเนินการเพ่ือแจกแจงถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาฯ จะด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะต่อไป  

๔.๔ ความก้าวหน้าของการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชน (SCC on Private 
Land) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร รายงานถึงความก้าวหน้าการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บน
ที่ดินเอกชน โดยจากการประชุมทางเทคนิดเมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น EFI ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
โดยจะต้องมีการปรับแก้ของโครงสร้าง รวมถึงแนวคิดการควบคุมไม้บนที่ดินเอกชน ในมาตรา ๑๘/๑ – ๑๘/๓ 
และการจ าแนกชนิดพันธุ์ตามความเสี่ยง  

 ทั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะต่อไป รวมถึงจะม ี
การประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่
ไม้บนที่ดินเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๔.๕ การหารือแผนย่อยของแต่ละคณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
โดยหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยแต่ละคณะ  

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้
บนที่ดินเอกชน (SCC on Private Land) จะมีการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ 
อย่างไรก็ดี ในส่วนของก าหนดการที่ชัดเจนจะด าเนินการจัดส่งให้อีกครั้งในภายหลัง  

 นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
และการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้ (TLAS&SCC) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยฯ โดยจะม ี
การประชุมฯ ทั้งหมด ๔ ครั้ง คือ ๑. วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นี้ ๒. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓. หลังจากการประชุม
ทางเทคนิค (Technical Meeting) หลังเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ๔. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒อย่างไรก็ดี หากยังมี
ประเด็นที่ต้องแก้ไขหรือจ าเป็นต้องหารือจะต้องมีการประชุมครั้งต่อไป  

 นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกลุ่มคณะท างานกลุ่มย่อย เรื่องการควบคุม 
การน าเข้าไม้จะมีการประชุมในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือดูและหารือเพ่ิมเติมถึงแบบฟอร์ม DDS ก่อนที่จะมี 
การน ามาทดสอบภาคสนามจริง อย่างไรก็ดี หากมีการประชุมฯ เพ่ิมเติมในภายหลังจะมีแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการหารือแผนย่อยของแต่ละคณะท างานกลุ่มย่อยเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  

 
/๔.๖การหารอื… 
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๔.๖ การหารือเกี่ยวกับรายการเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ภาคผนวกที่ ๙) (เอกสารแนบ ๕) 

 นางสาวปานจิต ตันสม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมทางเทคนิคร่วมกับ EFI ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ภาคผนวกที่ ๙) แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้ 
มีการจัดตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ในเรื่องนี้ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งคณะท างานฯ และแต่งตั้งหัวหน้าคณะท างาน
กลุ่มย่อยขึ้นเพ่ือมาก ากับดูแลและจัดท าภาคผนวกในประเด็นดังกล่าว 

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้แทนจากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) ได้น าเสนอถึง
แนวคิดของภาคผนวกการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส าคัญใน
ภาคป่าไม้จะได้รับการเปิดเผยและน าเสนอข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ  ทั้งนี้ ยังได้มีการเสนอถึงความ
เกี่ยวเนื่องและแผนการท างาน โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ ๕ 

๔.๖.๑ การจัดตั้งคณะท างานกลุ่มย่อย และกรอบเนื้อหาการท างาน 

จากที่ได้มีการเสนอรายชื่อสมาชิกคณะท างานกลุ่มย่อยฯ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (ภาคผนวกที่๙) 
ประกอบไปด้วย ๑. ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ ๒. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๓. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
จ ากัด ๔. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ๕. สมาคมธุรกิจไม้ ๖. นายสมพร คงธนกฤตกร ๗. สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 
๘. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ๙. นายมนตรี นุชอนงค์ ๑๐. ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้ และ ๑๑. ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
๔.๖.๒ การแต่งตั้งหัวหน้าคณะท างาน 

นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าทาง RECOFTC รับอาสาเป็นหัวหน้าคณะท างาน 
ในกลุ่มนี้ โดยจะมีการหารือถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงผลการหารือเกี่ยวกับรายการเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและการจัดตั้ง
คณะท างานกลุ่มย่อย เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 

๔.๗ การจัดตั้งเครือข่ายผู้สังเกตการณ์อิสระและบทบาทการท างาน โดย RECOFTC 

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงเครือข่ายผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent 
Observers: IO) โดยผู้สังเกตการณ์ฯ นั้นจะเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคมเพ่ือเข้าร่วมพัฒนากลไก FLEGT 
VPA และ TLAS ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวคิดเพ่ิมเติมและแผนการด าเนินงาน IO ได้จากเอกสารแนบ ๕ ประกอบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดตั้งเครือข่ายผู้สังเกตการณ์อิสระและบทบาทการท างาน 

ระเบียบวาระที ่๕ เรื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

๕.๑ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานห่วงโซ่ควบคุมของประเทศไทยในการน าร่องการยืนยันตนเองด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ National Single Window ของโรงงาน โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอถึงโครงการฯ ดังกล่าว 
โดยเมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีการลงพ้ืนที่ภาคสนามกับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ แห่ง 
ทั้งนี้ ทางสถานประกอบการได้มีการเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน (Certification Body)
และมีความพร้อมที่จะน าเอกสารการส าแดงตนเอง (Self-Declaration: SD) มาใช้ 

 อย่างไรก็ดี จากผลการทดสอบภาคสนามของระบบ e-Tree ณ สวนกิตติ โดยได้มีการทดลองระบบกับแปลง 
ยูคาลิปตัสจนครบทั้งขบวนการจนถึงการน าเคลื่อนที่นั้น ได้พบปัญหาในการขออนุญาตตัดที่เกี่ยวกับความขัดข้อง 
ในระบบเมื่อต้องใส่ข้อมูลของไม้ในจ านวนที่มีปริมาณมาก ทั้งนี้ ทางกรมป่าไมอ้าจจะต้องมีการพัฒนาระบบให้รองรับ
ปริมาณของไม้ที่มีจ านวนมากได้ต่อไป  

/ข้อคิดเห็น… 
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร เรียนเชิญให้สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
หารือร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-Tree ที่ก าลังด าเนินการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานห่วงโซ่ควบคุมของ
ประเทศไทยในการน าร่องการยืนยันตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ National Single Window ของโรงงาน 
โดยสภาอุตสากรรมจะหารือร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยและส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-Tree ต่อไป 

๕.๒ การพัฒนาระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากไม้เก่าในประเทศไทย โดยนายสมพร คงธนกฤตกร 
(SmEs facilitator to EU FLEGT Facility/EFI) (เอกสารแนบ ๖) 

 นายสมพร คงธนกฤตกร SmEs facilitator to EU FLEGT Facility/EFI รายงานถึงการพัฒนาระบบการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากไม้เก่าในประเทศไทย โดยน าเสนอถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุม 
ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากไม้เก่า รวมถึงกิจกรรม/ผลงานที่คาดหวัง (result area) ซึ่งได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 
๖ กิจกรรม ทั้งนี้ สามารถดูเนื้อหาเพ่ิมเติมของผลงานที่คาดหวังได้จากเอกสารแนบ ๖ ประกอบ  

นอกจากนี้ นายสมพร คงธนกฤตกร ได้เรียนขอให้ทางที่ประชุมมีการจัดตั้งสมาชิกกลุ่มย่อยไม้เรือนเก่า 
โดยจากผลการคัดเลือกสมาชิกนั้นประกอบไปด้วย ๑. RECOFTC ๒. ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ ๓. นายมนตรี 
นุชอนงค์ ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ๔. นายเมทนี สีมันตร หัวหน้าฝ่ายด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร 
๕. นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก ผู้แทนจากกรมศุลกากร ๖. สมาคมธุรกิจไม้ ๗. นายรณฤทธิ์ ชุ่มขุนทด จากส่วน
รับรองการป่าไม้ และ ๘. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช 

 มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการพัฒนาระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากไม้เก่าในประเทศไทย และได้
มีการจัดตั้งสมาชิกกลุ่มย่อยไม้เรือนเก่า  

๕.๓ โครงการสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ในประเทศไทย 
โดยสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน (เอกสารแนบ ๗) 

 นางสาวอัจลา รุ่งวงษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน รายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการ
สนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์
ของโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นการพัฒนาและทดสอบระบบการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้บนที่ดิน
เอกชน โดยแนวทางการรับรองตนเอง (Self-Declaration) แบบมีสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเป็นพยาน ทั้งนี้ ได้มี
การรายงานถึงกิจกรรมและผลการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ และ
ความต้องการการสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร รวมถึงผลการด าเนินงานของ MoU และ web-
database โดยสามารถศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ ๗ ประกอบ 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 
ระบบ e-Tree และ web-databased 

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้แทนจากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) สอบถาม 
แก่ทางสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนถึงแบบฟอร์มของสหกรณ์และของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า 
มีรูปแบบเดียวกัน และ web-database นั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับ e-Tree หรือไม่ ทั้งนี้  นางสาว 
อัจลา รุ่งวงษ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าแบบฟอร์มของสหกรณ์สวนป่าฯได้พัฒนาขึ้นตามระเบียบของ

/สหกรณ์... 
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สหกรณ์และให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของสภาอุตสาหกรรมอยู่แล้ว และในส่วนของ web-database 
นั้นพัฒนาขึ้นมาในโมดูลเดียวกันกับ e-Tree แต่มีการปรับปรุงให้มีความสะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกร
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดียังจะต้องมีการหารือกันระหว่างคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ในภายหลังต่อไป   

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้หลายโครงการ 
ที่ด าเนินการอยู่นั้นมีความเชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Tree ดังนั้น หากพบเจอปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
ให้น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือทางผู้พัฒนาระบบจะได้น าไปพัฒนาต่อไป   

การรับรองโดยสหกรณ์ 

 นายสมพร คงธนกฤตกร สอบถามแก่ทางสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนถึงการรับรองแบบมีพยาน  
ในสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น บุคคลที่จะรับรองเป็นพยานคือกรรมการสหกรณ์ และหากเป็น
เช่นนี้จะถือว่าเข้ากับเงื่อนไขการขัดกันทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) หรือไม่ ทั้งนี้ 
นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ชี้แจงว่าตามหลักการแล้วบุคคลที่จะ
เซ็นต์ใบรับรองนั้นหากมีความไม่แน่ใจจะไม่มีการเซ็นต์เนื่องจากอาจเป็นการผูกพันทางความผิด 
ในการรับรองเอกสารเท็จได้ ทั้งนี้ หากไม่มีส่วนไดส้่วนเสียของตัวเองจะไม่มีการเซ็นต์อยู่แล้ว หรือใน
กรณีที่สมาชิกไม่น่าเชื่อถือจะมีการรับรองโดยบุคคลที่สามภายใต้สัญญากับสหกรณ์ได้ซึ่งจะมีระบบ
การประเมินความเสี่ยงอยู่ภายใน โดยสิ่งนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทางสหกรณ์ก าลังหารือกันอยู่  

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน สอบถามแก่ที่ประชุมว่า ในกรณีของการรับรองโดยสหกรณ์เช่นนี้ถือเป็น
มาตรา ๑๘/๓ หรือไม่ อย่างไรก็ดี นายวิจารณ์ชี้แจงว่า มาตรา ๑๘/๓ คือกรมป่าไม้มอบอ านาจให้
สถาบันหรือองค์กรอ่ืนรับรองแทน ซึ่งในกรณีของสหกรณ์ส่วนป่านี้เป็นเพียงพยาน ไม่ได้เป็น 
ผู้รับรองจึงไม่ถือว่าเป็นมาตรา ๑๘/๓  

 มติ ที่ประชุมรับทราบถึงโครงการสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายของไม้ 
และผลิตภัณฑ์จากไม้ในประเทศไทย 

๕.๔ สถานการณ์การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนพื้นที่รัฐ โดย RECOFTC 

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้แทนจากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) น าเสนอถึง
สถานการณ์การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนพ้ืนที่รัฐ โดยได้ศึกษาถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินป่าไม้
ในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน FLEGT VPA ในอนาคต และน าเสนอเกี่ยวกับโครงการน าร่องฯ 
การท าระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนพ้ืนที่ อ.สันตสิุข จังหวัดน่าน และต าบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่  

 นอกจากนี้ ทาง RECOFTC จะเป็นผู้น าในการก ากับดูแล เรื่องการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนพ้ืนที่ของรัฐ 
(SCC on Public Land) ทั้งนี้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ ๕ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานสถานการณ์การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้บนพ้ืนที่รัฐ 

๕.๕ ความคืบหน้าระบบข้อมูลกลางเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชน จากกรมป่าไม้ในการพิสูจน์ความถูกต้อง 
และห่วงโซ่ควบคุมส าหรับผู้ประกอบการไม้ยางพาราย่อย โดยสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (เอกสารแนบ ๘) 

 นายธนพร  ต่อสิทธิเดชกุล ที่ปรึกษาจากสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย น าเสนอถึงผลการทดสอบระบบ 
e-Tree กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยจากการทดสอบไดพ้บปัญหาเกี่ยวกับ ๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ โดยส่วนใหญ่
ไม่กล้าให้บัตรประจ าตัวประชาชนในการขึ้นทะเบียน และ ๒. ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อขายผ่าน
นายหน้า เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและหากซื้อกับพ่อค้าโดยตรงนั้นจะมีราคาที่ถูกกว่า  

/นอกจากนี.้.. 
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 นอกจากนี้ ยังได้รายงานความก้าวหน้าระบบข้อมูลกลางเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนฯ โดยการใช้ QR 
Code เพ่ือใช้ในการส าแดงตนเอง (SD) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ ๘ ประกอบ  

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ให้ข้อเสนอว่าทางสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือร่วมกับทางศูนย์
สารสนเทศ กรมป่าไม้ ทั้งนี้ จะเป็นการดีอย่างยิ่งหากทางกรมป่าไม้ให้เหล่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
ประชุมในการวางระบบ e-Tree ใหม ่เพ่ือความเข้าใจและการวางระบบที่มีความตรงกันมากยิ่งขึ้น 
มติ ที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหน้าระบบข้อมูลกลางเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนจากกรมป่าไม้ 

ในการพิสูจน์ความถูกต้องและห่วงโซ่ควบคุมส าหรับผู้ประกอบการไม้ยางพาราย่อย 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
 นายยรรยง กางการ ประธานในการประชุม ได้น าเสนอถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 

มหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งคือโครงการปลูกต้นไม้ ๑๐ ล้านต้น โดยได้ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าไมจ้ากกรมป่าไม้ทั้งหมด ๖ ล้านกล้า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทั้งหมด ๓ ล้านกล้า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกทั้งหมด ๖ ล้านต้น 
โดยเน้นถึงการปลูกกล้าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและมคีวามยั่งยืน 

 นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ถึงการด าเนินการของกรมป่าไม้เกี่ยวกับการท ามาตรฐานของการจัดการป่าไม้และการรับรองป่าไม้ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อการรับรองไม้ใน ๒ ระบบคือ ใบรับรองการจัดการป่าไม้ (Forest Management 
Certificate) และใบรับรองการควบคุมไม้ (CoC Certificate) ทั้งนี้ นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศเสริมว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้เกษตรกรรายย่อยมีความพร้อมที่จะ
ส่งออกวัตถุดิบ โดยประกอบกับที่ญี่ปุ่นอยู่ในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่ง 
จึงจ าเป็นต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งใกล้ประเทศซึ่งก็คือประเทศไทย โดยการจะส่งออกไม้เชื้อเพลิงนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีการรับรอง จึงต้องมีการสร้างการรับรองขึ้นมาโดยมีการอ้างอิงมาตรฐานของ ITTO 
ซ่ึงจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ อย่างไรก็ดี นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator 
for Thailand สอบถามแก่ทางกรมป่าไม้ด้วยเข้าใจว่าการจัดท า FLEGT VPA ถือเป็นมาตรฐาน 
ของประเทศอยู่แล้ว กอปรกับไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวนี้มาก่อน จึงรู้สึกกังวลว่าอาจเป็นการสร้าง 
ความสับสนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรได้ และได้เน้นย้ าถึงความแม่นย าของข้อมูลจากกรมป่าไม้ 
ที่ควรมีความแน่ชัดและตรงไปตรงมา เพ่ือให้การด าเนินการด้านเฟล็กทีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วตามก าหนดเวลาและเพ่ือสร้างมาตรฐานการจัดการป่าไม้ของประเทศไทย 

อัตราอากรขาออก 
 นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุม

ทบทวนอากรขาออกของสินค้าไม้แปรรูปและไม้ท่อน จากที่ประชุมครั้งล่าสุด ที่ประชุมมีมติให้ลดอากร 
ขาออกของสินค้าไม้ท่อนเหลือ ๑๐% และไม้แปรรูปเป็น ๐% อย่างไรก็ดี ยังคงมีการรอค านิยามจากทาง
กรมป่าไม้อยู่ ซึ่งหากกระบวนการดังกล่าวล่าช้าจะส่งผลให้การออกกฎหมายและระเบียบล่าช้าด้วยเช่นกัน  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ประเด็นและการนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

 การประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
(Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

 คณะท างานกลุ่มย่อย เรื่องการควบคุมการน าเข้าไม้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพ่ือหาความชัดเจนเกี่ยวกับ 
การท า DDS 

 ที่ปรึกษาฯ TLAS & SCC จะมีการปรึกษาร่วมกับ EFI ถึงการใช้ค าว่าใบอนุญาต/ใบรับรองและ 
จะด าเนินการปรับแก้เอกสารตามที่ได้รับข้อคิดเห็นต่อไป 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะด าเนินการส่งแผนย่อยฯ ให้แก่ทางส านักงานเลขานุการฯ ในภายหลัง 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

หารือร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-Tree ที่ก าลังด าเนินการพัฒนาอยู่ในขณะนี้ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.               

                                            
 

                                       (ลงชื่อ)           ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาว ชาลิสา เตชะวรวัฒน์) 

                               เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 
 
                                                         

                                                     

                                                      (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                              (นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช) 
                                                              ผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม 


